

สาวๆ ใหม่ๆ ใหม่ๆ อยากรู้ได้อะไรเป็นของขวัญ

นำเสนอเมื่อ : 6 พ.ย. 2552

การให้ "ของขวัญ" เชื่อว่าไม่มีกติกากฎ โลกแห่งไหน ระบุว่าผู้หญิงต้องเป็น ฝ่ายรับ ของกำนัล จากชายฝ่ายเดียวเสมอ ไป และผู้ชายเองก็คงไม่แสบปี้ ที่ต้องวิ่งหาสิ่งของไปประเคน ให้สาวน้อย, สาวงาม และ สาวสองพันปี ให้พวกเธอรู้สึกดี และได้วิถวายกระตู่ แตะหนุ่มๆ กลับกระเป๋าดึงหรือ เป็นหนี้จนหาเที่ยวหาหาแห่ง

เหตุนี้ ถ้าอภิสตรีร้ายใจดี และไม่ได้อะไรเลย เอาแต่ "เทค (Take)" ไม่เคย "กิฟ (Give)" อยากรู้ของขวัญแก่เพศตรงข้ามมั่ง ก็สามารถทำได้เช่นกัน เพียงแต่อาจยังตัดสินใจไม่ได้สักทีว่า จะให้อะไร เลยไม่ให้...เอ๊ย ยังไม่ทันได้ซื้อของขวัญของฝากให้เขาละก็

เมอร์ลินจึงมี เรื่องควรมอบอะไรเป็นของกำนัลให้ผู้ชายดีหน้า (How to gift a guy) มาฝากกัน ปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการเลือกของขวัญบอกว่า เทคนิคก็อยู่ที่ **คุณควรซื้อของขวัญที่แสดงถึงความรู้สึกที่มีต่อหนุ่มผู้โชคดีคนนั้น อย่างแท้จริง และตระหนักด้วยว่า สิ่งไหนคือของที่เขาต้องการไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเอาเองว่าเขาอยากได้ (มั่ง)** และต่อไปนี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยให้สาวๆ ปลอดภัยมากขึ้นในการซื้อของขวัญให้ดาร์ลิ่งเช่น....

*ของขวัญสำหรับผู้ชายประเภทแรก : **ก๊ิกของหนูใจจะ**

เมื่อสบตากับใครสักคนและต้องการบอกเขาว่า คินนี่ถ้าเขาชวนออกเดทล่ะก็ โอเคเลยพี่ ซึ่งการให้ของขวัญก็เป็นทางเลือกที่ดีในการเรียกร้องความสนใจจากก๊ิกใจ ว่าแต่ความสนใจแบบไหนล่ะที่คุณต้องการเรียกร้องจากเขา? เช่น สิ่งเครื่องดื่มให้เขาสักแก้วดีไหม (ถ้าเจอกันในร้านอาหารหรือผับ) แต่ ถ้าจะส่งกับแกลมให้ด้วยก็เว้อไปอะป่าว การเรียกร้องความสนใจแนวนี้ก็น่าหวุดเสียวเหมือนกันนะ เพราะหากเขาตีความผิดคิดว่าคุณอยู่เหยื่อละก็ ยุงต่ายเลย โดนขอหาอยู่เหยื่อยังไม่เท่าไร แต่ถาโดนว่าจะจับเหยื่อด้วยนี่สิ เสียหายนะน้อง เพราะมันจ้งให้อะไรที่ไม่สองแฉ สองงาม แต่แสดงถึงมิตรภาพดีกว่าเช่น **ให้ซีดีเพลงหรือให้หนังแผ่น** แต่เลือกเรื่องที่ตีจหนอยละกันนะ

*ของขวัญสำหรับผู้ชายประเภทที่ 2 นะ ไม่ใช่ผู้ชายประเภท 2 อย่าเข้าใจผิด ซึ่งก็คือ **หนุ่มที่คุณเริ่มออกเดทด้วยนั่นแหละ**

ถ้าหากคุณออกเดทได้ 3 ครั้งและบึ่งเขาด้วย แต่ ยังรู้สึกว่าการพูดคุยครวนั้นไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร ดังนั้นโอกาสที่คุณจะให้ของขวัญก็มาถึงแล้ว แต่จะให้อะไรต่ออะไรดีล่ะหนึ่ง เพราะว่าเขาอาจเข้าใจคุณผิดได้อีกนั่นแหละและคุณก็อาจทำให้อไฟทั้งขบวนตกรางไปเลย เสร็จสิครวนี้

ของขวัญที่ควรมอบก็เช่น **หนังสือ** แหม ให้อาหารสุ่มองแล้วไม่ติดตรงไหนละ ยิ่งหากเขาได้ชื่อว่าเป็นหนอนหนังสือคนนึงแห่งยุคก็โปะซะ หรืออาจให้ **ขนมหมมเหย** เค้กก็ได้ ให้ของงายๆ แบบนี้ แต่บอกเป็นนัยๆ ว่าคุณจะได้อะไรแล้วแฮ...ไซโยตีใหม่เนีย ขอแคอดทนคบกันไปเรื่อยๆ ก็ละกัน แล้วจะได้อะไรสมนาคุณจากใจ ถึงใจ คือ จูบ จวบ จี จาดอะไรก็ว่าไป

สิ่งที่คุณต้องการบอก เขาคือ ฉันชอบที่มีเราอยู่ด้วยกันและต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วรับรองฉันจะไม่ซีวิน (จริงร้อ) หรือจู้จี้จุกจิก (เชื่อก็ออกลูกเป็นลิงเจด) ฟังแล้วแทบเป็นไปไม่ได้ แต่ ถาหากว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีสำหรับคุณจริงละก็ เขาจะเข้าใจในสิ่งที่ คุณต้องการบอกว่าคุณนะเลิฟเขาแล้วนะ แต่ถาเขาไม่เข้าใจหรือแกล้งโง่ ก็ดีแล้วที่คุณจะทิ้งเขาไปซะ

ก็ถ้าอ่อนขนาดนี้ยังทำเป็นเด๋อต่อก็จบกัน

*ของขวัญสำหรับชายประเภทที่ 3 : **แฟนใจละ จะใครชะอีก**

ผู้ชายที่คุณรู้ว่าจะอยู่ด้วยในคืนวันเสาร์และเช้าของวันอาทิตย์นั่นก็คือ หวานใจของหล่อนั่นแหละ ฉะนั้น เขาจึงสมควรที่จะได้รับของขวัญพิเศษสุด แต่จะสเปเชียล ยังไง ก็ควรเลือกของขวัญที่แสดงว่าคุณนั้นมีความเข้าใจในตัวเขาให้ได้ซะก่อน ผู้สันตถกรรมแนะนำว่าจงคิดเหมือนเขา แต่อย่าทำอะไรร่วมกันมากเกินไป (แล้วจะทำอะไรละที่ต้องรวมกันทำนะ เอ๊ะไม่ยอมบอกให้ชัด) เขาเป็นว่า สิ่งสำคัญที่คุณต้องทำตอนนี้ก็คือ **ควรเป็นคนที่เขาใจเขา ทำให้เขาชื่นชมคุณมากกว่าที่เป็นอยู่ให้ได้**

หาให้ได้ว่า เขามีงานอดิเรกที่ชื่นชอบอะไรบ้าง เช่น ถ้าชอบความเร็วเป็นชีวิตจิตใจก็ให้ รถบังคับ ด้วยวิทยุไฟฟ้าแก่เขาซะ หรือ **ชวนไปแข่งแรลลี่** ก็ได้ หนึ่งหนึ่งดี

*ของขวัญสำหรับหนุ่มประเภทที่ 4 : คือ **คนที่คุณอยู่ด้วยใจ**

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ร่วมหัวจมท้ายอยู่ด้วยกันแล้ว แม้จะถึงขั้นได้แต่งงานหรือไม่ สถานการณ์แบบนี้น่าจะบางครั้งพวกคุณอาจแย่งเสื่อของแต่ละฝ่ายมาใส่ ว่าแต่ ผู้หญิงควาสื่อเช็ดหรือเสื่อยัดของฝ่ายชายมาใส่ยังไม่เท่าไร? แต่อย่าถึงกับให้ผู้ชายที่คุณอยู่ด้วยเอาเสื่อของผู้หญิงมาใส่ก็ละกัน เพราะเขาจะถูกตราหน้าว่าเป็นแถวะนะเซ เพราะฉะนั้น การ **ซื้อเสื่อให้** เพื่อซัดเซยที่คุณไปแย่งเขามากี่ทีนะ หรือจะซื้อของขวัญที่โอบเอื้อกว่านี้ให้กันก็ได้ เช่น **แว่นตากันแดด, กลองถายรูปหรือปากกา** ก็แล้วแต่รสนิยมและงบประมาณในกระเป๋า บวกกับการปฏิบัติตัวของเขาดูตลอดเวลาที่อยู่กะคุณ มันเอี้ยหรือสุดประเสริฐก็ว่ากันไป

*ของขวัญสำหรับผู้ชายประเภทที่ 5 : **คนที่แต่งงานด้วย**

แหวนที่อยู่บนนิ้ว ไม่ได้หมายความว่า ความโรแมนติกในชีวิตคู่ต้องหายวับไปกับตา แต่อันที่จริงควรเป็นเวลาที่คิดถึงครอบครัวถึงจะถูก ว่าแต่การให้ของขวัญที่ซึ่กซึ่กที่เราใจดีนะ โดยเฉพาะในยามที่เขาอยากเห็นคุณใน **ชุดชั้นในจีสดริงกับบิกินีเขาชุดกัน** แต่คุณกลับไม่เคยตามใจเขาเพราะอายหรือคิดว่าทำงานไม่ได้ ขอแนะนำนะอีหนูว่า **หัดไว้มังตำรามัดใจผัวนะ** ต้องรู้จักยั่วให้เขาเกิดไฟสวาทซะบ้าง ไม่ใช่ว่าทั้งปีทั้งชาติแต่งกายซะมิดชิดแล้วจะไปเกิดอารมณ์จวนย้วยวนใดใจละ หรือจะให้ **นาฬิกา, เปลียนรถยนต์คันใหม่** ให้เขาในฐานะที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็เยี่ยม หากเขายังเป็น คนที่คุณรักตั้งแต่วันแรกที่สบตากะทั่งบัดนี้ แกจะตายชกอยู่แล้ว...เอ๊ย...แค่มิ่วร่อยตามวัยที่อาวุโสขึ้น ก็ให้กันเขาไปเหอะ ของขวัญนะ

*ของขวัญสำหรับผู้ชายประเภทที่ 6 : **คนที่คิดว่ากำลังจะทิ้งคุณไป**

บางครั้งรักของบางคู่ก็ไปไม่รอด เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะให้ของขวัญเป็นเครื่องหอมดับกลิ่นแก่เขา เพื่อตอกย้ำว่าเขาตัวเหม็น และให้หัดอาบน้ำมั่งฮึ ก็เป็นการทิ้งทวนที่ไม่เลวหากเขาเคยทำให้คุณมีแผลใจมาก่อน กระนั้นอย่าลืมนะว่าการจากกันด้วยดีก็เป็นสิ่งน่าคิดอยู่เหมือนกัน เพราะบางคู่ก็เผลอจากกันเพราะแค้นหรือเสียแรงรักซะที่ไหน บางคู่จากกันทั้งๆที่ยังรักก็มี

ที่นี้เวลาจะซื้อของให้ยัวร์ เลิฟ ก็น่าจะรู้ แล้วนะว่าควรให้อะไร เค้ถึงประทับใจจนลืมน... เอ๊ย...รักเรามากขึ้น.